

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KRÔNG ANA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CAH

Krông Ana, ngày

tháng 8 năm 2024

V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp  
bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học  
sinh trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Công an huyện Krông Ana;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Ban Giám hiệu các trường: THPT Krông Ana, THPT Hùng Vương và THPT Phạm Văn Đồng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới” và Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 25/4/2024 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chủ động phòng ngừa, kiểm soát tai nạn giao thông (TNGT), không để xảy ra vụ TNGT liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn huyện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Giám hiệu các trường: THPT Krông Ana, THPT Hùng Vương và THPT Phạm Văn Đồng thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới”; Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 25/4/2024 của UBND huyện Krông Ana về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch phối hợp số 542/KHPH-CAH-PGDĐT ngày 14/4/2023 giữa Công an huyện Krông Ana và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 - 2025; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “Công trường an toàn giao thông” trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra và báo cáo kết quả triển khai thực hiện mô hình “Công trường an toàn giao thông” tại các trường học trên địa bàn.

2. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an - Nhà trường - Gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về TTATGT. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông; tổ chức tập huấn các kỹ năng cho học sinh khi tham gia giao thông an toàn như: *Chấp hành quy tắc tham gia giao thông đường bộ; kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp; ngồi trên ô tô đi học, tham quan, dã ngoại an toàn và thoát hiểm khi gặp các tình huống giao thông nguy hiểm mà không có người trợ giúp; phòng chống tai nạn giao thông đường thủy, phòng chống đuối nước, đi qua đò ngang...* kết hợp với lồng ghép xây dựng ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông một cách thiết thực, hiệu quả.

Ban Giám hiệu các trường tổ chức cho nhà trường, phụ huynh và học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trong dịp khai giảng năm học mới 2024 - 2025 (đối với các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn huyện). Hoàn thành việc ký cam kết và gửi kết quả thực hiện về Công an huyện (qua *Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Khu Đông Nam, TPD3, thị trấn Buôn Tráp, Krông Ana, Đắk Lắk*) **trước ngày 20/9/2024** để tập hợp, báo cáo UBND huyện.

**3. Yêu cầu** Ban Giám hiệu các trường học nhắc nhở giáo viên trong việc quản lý học sinh tham gia giao thông an toàn đối với các hoạt động ngoại khóa, dạy học ngoài giờ; kiên quyết không tiếp nhận giữ xe đối với các trường hợp học sinh sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện hoặc tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật và có biện pháp nhắc nhở, kiểm điểm hoặc xử lý phù hợp. nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức trong trường học (tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức Công đoàn...) trong việc thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra học sinh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Nhà trường phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng học sinh vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, xảy ra các vụ TNGT liên quan đến học sinh do nhà trường quản lý. Trên cơ sở báo cáo kết quả tổ chức ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông của từng trường học và kết quả thống kê số trường hợp học sinh vi phạm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông trên địa bàn của Công an huyện, lãnh đạo UBND huyện sẽ có đánh giá, nhận xét cụ thể việc triển khai thực hiện chỉ đạo này và lấy đó làm một trong các tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm đối với các trường học trên địa bàn.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học có tên trên tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

***Nơi nhận:***

- Như trên (để thực hiện);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng Nội vụ; (để theo dõi)
- Lưu VT. CAH (Quỳnh)

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Vũ**